



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

เดลินิวส์

Daily News
Circulation: 810,000
Ad Rate: 2,200

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปีที่: - ฉบับที่: 25053

Col.Inch: 22.19 Ad Value: 48,818

หัวข้อข่าว: จับมือตั้งบริษัทฯขยายตลาดยาง

หน้า: 22(ขวา)

PRValue (x3): 146,454

คลิป: สีสี่

จับมือตั้งบริษัทฯขยายตลาดยาง

นายเชี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ กยท. ได้วางแนวทางดำเนินการร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทร่วมค้าที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมยางพารา ไม่ว่าจะเป็นยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางคอมปาวด์ และน้ำยางข้น เป็นต้น จากสถาบันเกษตรกรสวนยาง นำไปจำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะนำยางขายคือ บริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะใน

ตลาดต่างประเทศ จะไม่ได้มองแค่ตลาดประเทศจีนเท่านั้น แต่จะเปิดตลาดในประเทศอื่น ๆ ด้วย แม้ในปัจจุบันจีนจะเป็นตลาดใหญ่ มีความต้องการใช้ยางถึง 35% ของความต้องการใช้ยางทั่วโลกก็ตาม แต่ที่เหลืออีก 65% ซึ่งกระจายอยู่ทั้งในตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กยท.ก็จะให้ความสำคัญเร่งขยายตลาดเช่นกัน โดยจะประสานขอความร่วมมือจากทูตพาณิชย์ ที่อยู่ในประเทศต่าง ๆ ในการขยายตลาดยาง พร้อมนำกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่าง ๆ มาใช้ นอกจากนี้ อาจจะต้องเจรจาในการแลกเปลี่ยนยางพารากับสินค้าอื่น ๆ เช่น ทุเรียน จักรที่จะใช้ในการแปรรูปยาง เป็นต้น ในรูปแบบจีทูจี ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจาก

รัฐบาล รวมทั้งถ้าเป็นไปได้จะจัดตั้งสำนักงานขายยางในต่างประเทศ โดยเฉพาะในโซนยุโรป โซนอเมริกา รวมทั้งในประเทศจีนด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายและเจรจาทำสัญญาในการซื้อขาย เพื่อให้ได้ยอดสั่งซื้อก่อนที่ จะมารับซื้อยางจากเกษตรกร “จะต้องทำการตลาดก่อน จะใช้การตลาดนำการผลิตตามนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราต้องหาลูกค้าให้ได้ก่อน และจะต้องทำสัญญาให้ชัดเจน ว่าต้องการจำนวนเท่าไร ส่งมอบเมื่อไหร่ ในราคาเท่าไหร่ โดยเราจะเป็นผู้กำหนดราคา ภายใต้พื้นฐานของต้นทุนการผลิตที่ชาวสวนยางอยู่ได้บวกกำไรที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะทำให้ชาวสวนยางไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ สถาบันชาวสวนยางจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อตกลง ถ้าผิดสัญญาจะต้องมีมาตรการลงโทษ” นายเชี่ยมกล่าว.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/เกษตร-และสิ่งแวดล้อม

วันที่: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 39

ฉบับที่: 13536

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 45.96 Ad Value: 41,364

PRValue (x3): 124,092

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จ่อเปิดนิติบุคคลบริษัทร่วมค้ายาง

จ่อเปิดนิติบุคคลบริษัทร่วมค้ายาง

กยท.จับมือสถาบันเกษตรกรเดินหน้ากลยุทธ์ตลาดนำการผลิต

นายเชียม ฉาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้อำนวยการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เปิดเผยว่าขณะนี้ กยท. ได้วางแนวทางดำเนินการร่วมกับสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จัดตั้งนิติบุคคลในรูปแบบบริษัทร่วมค้า (Joint Trading Company) ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร เพื่อทำหน้าที่ในการรวบรวมยางพารา ไม่ว่าจะเป็ยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง ยางคอมปาวด์ และน้ำยางข้น เป็นต้น จากสถาบันเกษตรกรสวนยาง นำไปจำหน่ายให้กับผู้ค้าทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

สำหรับกลุ่มเป้าหมายหลักที่จะนำยางขายคือ บริษัทผู้ผลิตยางล้อ โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ จะไม่ได้มองแค่ตลาดประเทศจีนเท่านั้น แต่จะเปิดตลาดในประเทศอื่นๆ ด้วย แม้ในปัจจุบันจีนจะเป็นตลาดใหญ่มีความต้องการใช้ยางถึง 35% ของความต้องการใช้ยางทั่วโลกก็ตาม แต่ที่เหลืออีก 65% ซึ่งกระจายอยู่ทั้งในตลาดยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กยท.ก็จะให้ความสำคัญเร่งขยายตลาดเช่นกัน โดยจะประสานขอความร่วมมือจากทูตพาณิชย์ ที่อยู่ในประเทศต่างๆ ในการขยายตลาดยาง พร้อมนำกลยุทธ์ทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ มาใช้ ไม่ว่าจะเป็นการทำ Marketing Promotion การทำ Road-Show หรือ Business Matching

นอกจากนี้ อาจจะต้องเจรจาในการแลกเปลี่ยนยางพารากับสินค้าอื่นๆ เช่น ทุเรียน

เครื่องจักรที่จะใช้ในการแปรรูปยาง เป็นต้น ในรูปแบบ จีทูจี ซึ่งจะต้องเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาลรวมทั้งถ้าเป็นไปได้จะจัดตั้งสำนักงานขายยางในต่างประเทศ โดยเฉพาะในโซนยุโรป โซนอเมริกา รวมทั้งในประเทศจีนด้วย เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและเจรจาทำสัญญาในการซื้อขาย เพื่อให้ได้ยอดสั่งซื้อก่อนที่จะมารับซื้อจากเกษตรกร

“จะต้องทำการตลาดก่อน จะใช้การตลาดนำการผลิตตามนโยบายของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เราต้องหาลูกค้าให้ได้ก่อน และจะต้องทำสัญญาให้ชัดเจน ว่า ต้องการจำนวนเท่าไร ส่งมอบเมื่อไหร่ ในราคาเท่าไร โดยเราจะเป็นผู้กำหนดราคา ภายใต้ต้นทุนพื้นฐานของต้นทุนการผลิตที่ชาวสวนยางอยู่ได้บวกกำไรที่ควรจะได้รับ ซึ่งจะช่วยให้ชาวสวนยางไม่มีความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญก็คือ สถาบันชาวสวนยางจะต้องมีความรับผิดชอบต่อข้อตกลง ถ้าผิดสัญญาจะต้องมีมาตรการลงโทษ” นายเชียมกล่าว

รักษาการผู้อำนวยการ กยท.กล่าวด้วยว่า สำหรับการขยายตลาดยางของไทยนั้น จะใช้จุดแข็งที่ได้เปรียบประเทศคู่แข่งในการขยายตลาด คือ ประเทศไทยเป็นประเทศเดียวที่สามารถผลิตน้ำยางข้นเกรดพรีเมียม ผ่าน

มาตรฐานGMP และยังเป็นประเทศเดียวที่ผลิตยางแผ่นรมควันส่งออกอีกด้วย ส่วนประเทศอื่นจะผลิตยางแท่งซึ่งจะมีปัญหาในเรื่องของมลพิษ ดังนั้น กยท.เร่งส่งเสริมให้สถาบันเกษตรกรให้แปรรูปส่งออกในรูปแบบน้ำยางข้นและยางแผ่นรมควัน ซึ่งสินค้าทั้งวัตถุดิบที่สามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมายกว่ายางประเภทอื่นๆ โดยน้ำยางข้นสามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงมือแพทย์ ถุงมือทั่วไป ยางยืด ถุงยางอนามัย เสื้อผ้า สายรัดฟูกที่นอน ของเล่น เกรียวยาง แผ่นอัดข้อศอก ผลิตภัณฑ์สำหรับรถยนต์ เบ้าพิมพ์ บอลลูกปืนรองเท้า เป็นต้น ส่วนยางแผ่นรมควันก็เช่นกัน สามารถนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตยางรถยนต์ สายพานลำเลียง ท่อยาง รองเท้าชั้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น

ทั้งนี้หากสถาบันเกษตรกร สามารถแปรรูปเป็นสินค้าทั้งวัตถุดิบดังกล่าวได้ จะสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องราคาได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน และในอนาคตจะทำให้มีเงินสำรองมากพอที่จะตั้งเป็นเหมือนกองทุนหมุนเวียนหรือกองทุนสำหรับให้ชาวสวนยางกู้ไปลงทุนในเรื่องของอุตสาหกรรมปลายน้ำ เช่น การผลิตฟูกที่นอน ผลิตภัณฑ์ยางพารา ถุงมือ เป็นต้น และในอนาคตประเทศไทยไม่จำเป็นต้องส่งออกวัตถุดิบเลย เมื่อถึงจุดนั้นเกษตรกรชาวสวนยางก็จะมีรายได้และมีความมั่นคงด้านเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนแน่นอน



เชียม ฉาวโรฤทธิ์



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

โพสต์ทูเดย์

Post Today
Circulation: 320,000
Ad Rate: 1,100

Section: ธุรกิจตลาด/ประชาคมอาเซียน

วันที่: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 16 ฉบับที่: 5579

Col.Inch: 47.88 Ad Value: 52,668

หน้า: B1(บนขวา), B12

PRValue (x3): 158,004

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: จีนซื้อทุเรียน 1 ล้านลูก ภายในงานเจรจาธุรกิจไทย-ชานตง คาดยอดขายพุ่ง 5หมื่นล้าน

ชานตงซื้อทุเรียน 1 ล้านลูก



ไทยลงนามความร่วมมือมณฑลชานตง ดันส่งออกยางพาราและทุเรียน 1 ล้านลูก คาดมียอดขายเพิ่มไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้าน

B12

จีนซื้อทุเรียน 1 ล้านลูก

ภายในงานเจรจาธุรกิจไทย-ชานตง คาดยอดขายพุ่ง 5หมื่นล้าน

โพสต์ทูเดย์ - ไทยลงนามความร่วมมือมณฑลชานตง ดันส่งออกยางพาราและทุเรียน 1 ล้านลูก คาดมียอดขายเพิ่มไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้าน

นายพินิจ จารุสมบัติ ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ เปิดเผยภายในงานเจรจาธุรกิจกับนักธุรกิจไทย-มณฑลชานตงว่า ได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) การส่งออกสินค้ายางพาราไปจีนรวมถึงข้อตกลงการส่งออกทุเรียนไปมณฑลชานตงรวม 1 ล้านลูก และคาดว่าจะยอดมูลค่าการค้าการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในงานเจรจาธุรกิจครั้งนี้จะไม่ต่ำกว่า 5 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ มณฑลชานตงเป็นเมืองอยู่ข้างน้ำของจีน หรือได้ชื่อว่าเป็นครัวของปักกิ่งด้วยจำนวนประชากรในมณฑลกว่า 100 ล้านคน ซึ่งในปีที่ผ่านมามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (จีดีพี) อยู่ที่ 7.2 แสนล้านหยวน หรือประมาณ 3.6 ล้านล้านบาท คิดเป็นค่าเฉลี่ยต่อหัวที่ 3.6 แสนบาท/ปี โดยมูลค่าการค้าในปี 2560 ระหว่างไทย-มณฑลชานตงประมาณ 2.5 แสนล้านบาท ถือเป็นกาเติบโตอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับ 8



พินิจ จารุสมบัติ

ปีก่อน ซึ่งมูลค่าการค้า 3 หมื่นล้านบาท ดังนั้นจึงอยากให้เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย (เอสเอ็มอี) และนักลงทุนไทยเข้าไปทำธุรกิจหรือส่งออกสินค้าไปยังมณฑลชานตง

“ประเทศจีนถือเป็นตลาดขนาดใหญ่ที่จำเป็นต้องส่งเสริมให้คนไทยเข้าไปประกอบธุรกิจ โดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกษตร เช่น ยางพารา ซึ่งเป็นสินค้าที่ผู้ประกอบการไทยมีความชำนาญผลิต หากคนจีน 1,300 ล้านคน ซื้อหมอนยางพาราคนละ 1 ใบ จะเป็นรายได้มหาศาลไปสู่เกษตรกร” นายพินิจ กล่าว

นายนิพนธ์ คนขยัน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า สหกรณ์หมู่บ้านของ จ.บึงกาฬ ได้ลงนามความร่วมมือ

มือกับบริษัท Rubber Valley จากประเทศจีน เพื่อส่งออกหมอนยางพาราจำนวน 2,000 ใบ ซึ่งสหกรณ์แห่งนี้ถือว่าเป็นกลุ่มแรกที่สามารถเพิ่มมูลค่าผลผลิตน้ำยางดิบทำออกมาเป็นผลิตภัณฑ์จนสามารถส่งออกไปยังจีนได้ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจา เพื่อลงนามข้อตกลงทางการค้าส่งออกผลิตภัณฑ์ยางพาราไปยังประเทศเวียดนามอีกด้วย

“ในสภาวะราคายางพาราตกต่ำ จำเป็นต้องเน้นการบริโภคในประเทศ โดยรัฐต้องสนับสนุนการนำยางพาราไปใช้ในทางก่อสร้างถนน รวมทั้งอยากเสนอให้รัฐบาลนำหมอนยางพาราและที่นอนยางพาราไปใช้ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ” นายนิพนธ์ กล่าว ■



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,200

Section: First Section/บทบรรณาธิการ/การเมือง

วันที่: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 28

ฉบับที่: 10032

หน้า: 3(ซ้าย)

Col.Inch: 9.77

Ad Value: 11,724

PRValue (x3): 35,172

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ป้อมสังยึดคืน รุกป่าปลุกยาง

ป้อมสังยึดคืน รุกป่าปลุกยาง

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 ที่มี พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานว่า พล.อ. ประวิตรได้เร่งรัดให้นำคืนพื้นที่บุกรุกป่าเพื่อปลูกยางพารา ส่วนหนึ่งเพื่อลดปริมาณน้ำยางพาราที่ออกสู่ตลาด โดยเฉพาะน้ำยางพาราที่มาจากป่าที่ถูกบุกรุก

ขณะเดียวกัน จะบังคับใช้กฎหมายกับกลุ่มนายทุนที่มีการบุกรุกอย่างเคร่งครัด เป้าหมาย 1.2 ล้านไร่เศษ ให้แล้วเสร็จในปี 2564 และจะเข้าสำรวจการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ผู้บุกรุกเป็นผู้ยากไร้ เพื่อจัดระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่ตามแนวทางกฎหมาย และจะส่งเสริมลดการปลูกควบคู่การเกษตรผสมผสาน เป้าหมายในพื้นที่ 7 ล้านไร่



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

มติชน
กรอบบ่าย

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561

ปีที่: 41

ฉบับที่: 14676

หน้า: 9(ขวา)

Col.Inch: 38.17 Ad Value: 59,163.50 PRValue (x3): 177,490.50

คลิป: สี่สี่

หัวข้อข่าว: จีนซื้อหมอนยางบึงกาฬ2พันใบ

จีนซื้อหมอนยางบึงกาฬ2พันใบ



เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่โรงแรมดุสิตธานี สภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ จัดงานเลี้ยงต้อนรับคณะส่งเสริมธุรกิจการค้ามณฑลชานตง ประเทศจีน และมีการเซ็นสัญญาซื้อขายหมอนยางพาราระหว่างสหกรณ์กองทุนสวนยางบึงกาฬกับบริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป จำนวน 2,000 ใบ

นายพินิจ จารุสมบัติ อดีตรองนายกรัฐมนตรี ประธานสภาวัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมความสัมพันธ์ กล่าวว่า การจัดงานจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจมณฑลชานตงกับประเทศไทยครั้งนี้ เป็นอีกก้าวหนึ่งของความสัมพันธ์การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว และตลอดการจับคู่ธุรกิจมาต่อเนื่อง พบว่ามูลค่าการค้าระหว่างชานตงกับไทยเพิ่มขึ้น 21.7% ในปีที่ผ่านมา โดยมีมูลค่า 49,640 ล้านบาท หรือกว่า 248,000 ล้านบาท และในไตรมาสแรกของปี 2561 มียอดการค้า 12,110 ล้านบาท หรือมากกว่า 60,000 ล้านบาท ขณะที่มณฑลอื่นของจีนก็มีแนวโน้มตัวเลขการค้าที่โตมากขึ้นเช่นกัน แสดงว่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจทางการค้าระหว่างไทยกับจีนประสบความสำเร็จมาก

นายพินิจกล่าวว่า สำหรับการแมตซ์ธุรกิจครั้งนี้มีนายหลิว เสี่ยว เจียง รองประธานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแห่งมณฑลชานตง และรองเลขาธิการรัฐบาลมณฑลชานตง รองอธิบดีกรมพาณิชย์มณฑลชานตง นำคณะนักธุรกิจจากประเทศจีน 40 ท่าน โดยมีเป้าหมายเพิ่มยอดการค้าการลงทุนกับไทย โดยคัดบริษัทที่ตั้งใจจะมาลงทุนทำการค้ากับไทย ซึ่งจะมียานอุตสาหกรรม สาวนาชน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำกลุ่มโอท็อป กลุ่มเอสเอ็มอี หอการค้าจังหวัดต่างๆ ตลอดจนผู้ประกอบการ

จากกรมส่งเสริมการเกษตรมาร่วมงาน

“มีการเซ็นสัญญาซื้อขายหมอนยางพารา 2,000 ใบ/เดือน ระหว่างชุมชนสหกรณ์ กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ กับบริษัทรับเบอร์วัลเลย์ กรุ๊ป ประเทศจีน ซึ่งทางจีนมีความต้องการเป็นหลักหมื่นใบแต่กำลังผลิตเรายังน้อยอยู่ ครั้งนี้เป็น การซื้อขายจากชาวสวนยางโดยตรง เป็นมิติของการค้าขายโดยตรง ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง หลังจากการจับคู่ธุรกิจแล้ว คณะนักธุรกิจจากมณฑลชานตงจะเดินทางไปดูพื้นที่อีอีซี” นายพินิจกล่าว

นายนิพนธ์ คนขยัน นายก อบจ.บึงกาฬ และที่ปรึกษาชุมชนสหกรณ์ กองทุนสวนยางจังหวัดบึงกาฬ กล่าวว่า ครั้งนี้มีการเซ็นสัญญาซื้อขายหมอนยางพาราล็อตแรก 2,000 ใบ เป็นความต่อเนื่องจากโครงการเดิมที่ทำมาตั้งแต่งานยางพาราบึงกาฬ ต่อยอดจนโรงงานยางพาราครบวงจร เริ่มจากการผลิตหมอน ก็มีการประสานกับทางจีนมาต่อเนื่อง จนมาถึง การเซ็นสัญญาซื้อขายครั้งนี้ ขณะนี้โรงงานสามารถผลิตได้วันละ 200 ใบ กำลังเพิ่มกำลังการผลิตโดยติดตั้งเครื่องจักรตัวใหม่จะผลิตได้วันละ 1,000 ใบ คาดว่าอีก 5 เดือนจะแล้วเสร็จ

“หมอนยางพาราของเรามีคุณภาพ ทำจากเนื้อยาง 100% ได้มาตรฐานและมีราคาถูก รวมปลอกหมอนแล้วใบละ 400 บาท เท่านั้น ที่สำคัญเป็นหมอนยางพาราที่เป็นของเกษตรกรโดยตรง” นายนิพนธ์กล่าว และว่า นอกจากประเทศจีนที่เซ็นสัญญาซื้อขายแล้ว ทางสถานกงสุลเวียดนามประจำขอนแก่นพาพ่อค้าเวียดนามมาเจรจาและลงนามความร่วมมือแล้ว ก่อนนำหมอนบางพาราไปจำหน่ายที่เวียดนามต่อไป



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:14 Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกต้นไม้ด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

RYT9 อาร์วายทีไนน์

ข่าวออนไลน์ ต่างประเทศ เศรษฐกิจ หุ้น-การเงิน การเมือง บันเทิง กีฬาท่องเที่ยว เทคโนโลยี

ThaiPR.NET

กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกต้นไม้ด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

ข่าวทั่วไป ThaiPR.net -- พุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 14:56:44 น.



ดูรูปทั้งหมด

กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ กยท. ร่วมวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง นาร่องใช้ยางพาราปลูกต้นไม้ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ. น่าน เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรและผู้อาศัยในชุมชน ควบคู่การสนองนโยบายส่งเสริมการแปรรูปและใช้ยางพาราในประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

อาร์วายทีไนน์ <http://www.ryt9.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:14 Site Value: 40,000

PRValue (x3): 120,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกต้นไม้ด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

นายสาย อิ้นคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การสร้างต้นแบบการจัดวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง ในพื้นที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่คนในชุมชนได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างบ่อเก็บน้ำ ด้วยการขุดดินตามขนาดแล้วขึ้นโครงโดยการใส่ผ้าดิบปูพื้นบ่อ จากนั้นเคลือบด้วยน้ำยางสดผสมสารเคมี ตามวิธีของ ศศ.ดร.อดิศักดิ์ รุ่งวิชานีวัฒน์ นักวิจัย สวท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำโดยไม่รั่วซึมได้มากกว่า 10 ปี โครงการนำร่องการใช้อย่างพาราเคลือบผ้าดิบปูพื้นบ่อ จะมีประโยชน์กับเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อาศัยในชุมชนที่เข้ามาบูรณาการร่วมกัน

"การยางแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนน้ำยางชั้น โดยแปรรูปมาจากน้ำยางสดซึ่งอาจมีน้ำยางจากในพื้นที่รวมอยู่ด้วย และผ้าดิบ เป็นเงิน 316,650 บาท ซึ่งเป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบในการทำโครงและพื้นบ่อเก็บน้ำ ถือเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้การใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา เพื่อสนองนโยบายการใช้อย่างพาราในหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการใช้อย่างในหน่วยงานและจังหวัดอื่นๆ ต่อไป" นายสาย กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ThaiPR <http://www.ThaiPR.net>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:15

Site Value: 30,000

PRValue (x3): 90,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

ThaiPR.NET

Thailand Press Release ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินข่าว

ฝากข่าวประชาสัมพันธ์

PR Scoop

ทั่วไป การเงิน/หลักทรัพย์ มั่นคง ท่องเที่ยว ราชการ โลโก้/โลโก้ ไอที สินค้า อสังหาฯ การศึกษา

กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

Like 0 Share

Tweet G+

การยางแห่งประเทศไทย — 16 พฤษภาคม 2018 14:56



เมื่อเร็วๆ นี้ กยท.ร่วมวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง นำร่องใช้ยางพาราปูพื้นบ่อน้ำให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เมืองจิง อ.ภูเพียง จ. น่าน เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรและผู้อาศัยในชุมชน ควบคู่การสนองนโยบายส่งเสริมการแปรรูปและใช้ยางพาราในประเทศ นายสาย อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การสร้างต้นแบบการจัดวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง ในพื้นที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่คนในชุมชนได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างบ่อเก็บน้ำ ด้วยการขุดดินตามขนาดแล้วขึ้นโครงโดยใช้ผ้าดิบปูพื้นบ่อ จากนั้นเคลือบด้วยน้ำยางสดผสมสารเคมี ตามวิธีของ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ รุ่งวิชานีวิวัฒน์ นักวิจัย สวท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำโดยไม่รั่วซึมได้มากกว่า 10 ปีโครงการนำร่องการใช้ยางพาราเคลือบผ้าดิบปูพื้นบ่อ จะมีประโยชน์กับเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นกิจกรรมที่เกิดจาก

ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อาศัยในชุมชนที่เข้ามาบูรณาการร่วมกัน

"การยางแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนน้ำยางข้น โดยแปรรูปมาจากน้ำยางสดซึ่งอาจมีน้ำยางจากในพื้นที่รวมอยู่ด้วย และผ้าดิบ เป็นเงิน 316,650 บาท ซึ่งเป็นวัสดุดิบและส่วนประกอบในการทำโครงและพื้นบ่อเก็บน้ำ ถือเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบการใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา เพื่อสนองนโยบายการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการใช้ยางในประเทศในหน่วยงานและจังหวัดอื่นๆ ต่อไป" นายสาย กล่าวทิ้งท้าย

ข่าวชิ้นนี้เผยแพร่โดย Thai PR

คำค้น: กยท.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:16 Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกพืชน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

newswit.com

ข่าวประชาสัมพันธ์

Press Releases

ข่าวย้อนหลัง

หัวข้อข่าว

บล็อก

ทั่วไป สินค้า บันทึกลง ไอที ทุน โลจิสติกส์ สื่อสาร พลังงาน บ้าน/คอนโด ยานยนต์ สุขภาพ ปฏิทินข่าว

กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกพืชน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ๑๘:๕๖ น.

ขนาดตัวอักษร:

[Tweet](#)



กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. ร่วมวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง นำร่องใช้ยางพาราปลูกพืชน้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ. น่าน เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรและผู้อาศัยในชุมชน ควบคู่การสนองนโยบายส่งเสริมการแปรรูปและใช้ยางพาราในประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

newswit <http://www.newswit.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:16 Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกบ่อเก็บน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

นายสาย อินคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะ
อนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า
การสร้างต้นแบบการจัดวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำ
ผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง ในพื้นที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นการเพิ่ม
แหล่งกักเก็บน้ำให้แก่คนในชุมชนได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการ
สร้างบ่อเก็บน้ำ ด้วยการขุดดินตามขนาดแล้วขึ้นโครงโดยการ
ใช้ผ้าดิบปูพื้นบ่อ จากนั้นเคลือบด้วยน้ำยางสดผสมสารเคมี
ตามวิธีของ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ รุ่งวิชานีวิวัฒน์ นักวิจัย สวท.
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งสามารถ
เก็บกักน้ำโดยไม่รั่วซึมได้มากกว่า 10 ปีโครงการนำร่องการใช้
ยางพาราเคลือบผ้าดิบปูพื้นบ่อ จะมีประโยชน์กับเกษตรกรและ
ชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อาศัย
ในชุมชนที่เข้ามาบูรณาการร่วมกัน

"การยางแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนน้ำยางชั้น โดยแปรรูปมาจากน้ำยางสดซึ่งอาจมีน้ำยางจากในพื้นที่รวมอยู่ด้วย และ
ผ้าดิบ เป็นเงิน 316,650 บาท ซึ่งเป็นวัสดุดิบและส่วนประกอบในการทำโครงและพื้นบ่อเก็บน้ำ ถือเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะ
สมในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้การใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา เพื่อสนองนโยบาย
การใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการใช้อย่างในหน่วยงานและจังหวัดอื่นๆ ต่อไป" นายสาย กล่าวทิ้งท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 07:17 Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกพืชน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

thailand press release news

General Business Entertainment IT Stcoks Lifestyle Telecom Energy Properties

กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปลูกพืชน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์แก่คนในชุมชน พร้อมสนองนโยบายส่งเสริมใช้ยางในประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป Wednesday May 16, 2018 14:56



กรุงเทพฯ--16 พ.ค.--การยางแห่งประเทศไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ กยท. ร่วมวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง นำร่องใช้ยางพาราปลูกพืชน้ำ ให้แก่ชุมชนในพื้นที่ ต.เมืองจ๋อง อ.ภูเพียง จ. น่าน เพื่อเป็นแหล่งเก็บน้ำให้แก่เกษตรกรและผู้อาศัยในชุมชน ตามคู่การสนองนโยบายส่งเสริมการแปรรูปและใช้ยางพาราในประเทศ



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

thailand press release news <http://www.thailand4.com>

Rating: ★★★★★

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๗:๑๗ Site Value: 10,000

PRValue (x3): 30,000

หัวข้อข่าว: กยท. จัดกิจกรรม CSR พัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง จ.น่าน ปูพื้นบ่อน้ำด้วยยางพารา มุ่งประโยชน์...

นายสาย อ้นคำ กรรมการการยางแห่งประเทศไทย ในฐานะอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า การสร้างต้นแบบการจัดการจืดวางระบบเครือข่ายและพัฒนาแหล่งน้ำผิวดินขนาดเล็กบนที่สูง ในพื้นที่ อ.ภูเพียง จ.น่าน เป็นการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่คนในชุมชนได้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง โดยการสร้างบ่อเก็บน้ำ ด้วยการขุดดินตามขนาดแล้วขึ้นโครงโดยการใส่ผิวดินปูพื้นบ่อ จากนั้นเคลือบด้วยน้ำยางสดผสมสารเคมี ตามวิธีของ ผศ.ดร.อดิศักดิ์ รุ่งวิชาวัฒน์ นักวิจัย สวท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ซึ่งสามารถเก็บกักน้ำได้โดยไม่รั่วซึมได้มากกว่า 10 ปีโครงการนำร่องการใช้ยางพาราเคลือบผิวดินปูพื้นบ่อ จะมีประโยชน์กับเกษตรกรและชุมชนอย่างแท้จริง และเป็นกิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้อาศัยในชุมชนที่เข้ามาบูรณาการร่วมกัน

"การยางแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนน้ำยางขึ้น โดยแปรรูปมาจากน้ำยางสดซึ่งอาจมีน้ำยางจากในพื้นที่รวมอยู่ด้วย และผิวดิน เป็นเงิน 316,650 บาท ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์และส่วนประกอบในการทำโครงและพื้นบ่อเก็บน้ำ ถือเป็นโอกาสที่ดีและเหมาะสมในการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้การใช้ประโยชน์จากน้ำยางพารา เพื่อสนองนโยบายการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ให้เกิดการใช้อย่างในหน่วยงานและจังหวัดอื่นๆ ต่อไป" นายสาย กล่าวทิ้งท้าย